

Số: **06** /TB-HĐND

Tây Ninh, ngày **05** tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Từ ngày 29/7/2015 đến ngày 30/7/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ thứ 15 HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ, đúng luật với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, cụ thể như sau:

Để kịp thời triển khai một số chủ trương, chính sách của Chính phủ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo, tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp. Kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua các nội dung:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua 6 tháng thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực ở hầu hết các lĩnh vực. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cao hơn so cùng kỳ với mức tăng 9,4%, hầu hết các ngành kinh tế đều giữ được nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đúng kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng trưởng ổn định; công tác phòng chống các loại dịch hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả; dịch hại trên các loại cây trồng có phát sinh nhưng không gây hại nặng trên các loại cây trồng; tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, đảm bảo an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ổn định; các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải

quyết việc làm được tiếp tục chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn ... đem lại hiệu quả thiết thực; đời sống nhân dân nhiều mặt được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định...

2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt quan tâm, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND... Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X.

Chuẩn bị tích cực để triển khai thực hiện các Luật có hiệu lực từ 01/01/2016, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cơ bản

Đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành và của các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của nhà nước. Tăng cường công tác quản lý chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên thực hiện và giải ngân các nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án, kế hoạch vốn để tập trung nguồn vốn cho các dự án quan trọng, dự án nằm trong danh mục chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X.

3. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực

Tập trung thu hoạch vụ Hè Thu; chăm sóc tốt vụ Mùa theo mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP, cánh đồng lớn; theo dõi, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng; Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ tái phát; Hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp. Ban hành Kế hoạch Tái cơ cấu ngành thủy sản đến năm 2020; Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt

động có hiệu quả; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, tích cực chuẩn bị Đề án nâng loại đô thị 02 huyện Trảng Bàng và Hòa Thành....

4. Tập trung các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn; Tổ chức tốt tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10, đẩy mạnh các giải pháp về xã hội hóa giáo dục và đào tạo theo hướng thành lập mới các trường bán trú.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền và chào mừng các ngày lễ. Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh năm 2015. Ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

5. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên – môi trường

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của các huyện còn lại. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tây Ninh.

Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp, các di tích, danh thắng. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất lúa, đất nông nghiệp, cho thuê thực hiện dự án đầu tư.

Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, rạch Tây Ninh, sông Sài Gòn. Kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm ô nhiễm môi trường theo kế hoạch đã đề ra, kiên quyết đình chỉ những cơ sở gây ô nhiễm. Kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và các hành vi vi phạm.

6. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình biên giới, chú trọng công tác đối ngoại, đảm bảo ổn định an ninh biên giới, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc làm ảnh hưởng đến hiện trạng biên giới. Duy trì mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các cấp chính quyền Campuchia giáp biên, góp phần tạo

điều kiện thuận lợi trong việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia. Tổ chức lễ công bố cửa khẩu chính Kà Tum và thủ tục nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc thành cửa khẩu chính.

7. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới các biện pháp, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng, nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.

II. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Tại kỳ họp lần này, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng. Có tất cả 20 nội dung chất vấn được các vị đại biểu HĐND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, do thời gian có hạn có 09 vấn đề được trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Tại phiên họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp lãnh đạo 05 sở, ngành gồm:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
2. Giám đốc Sở Xây dựng;
3. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
4. Giám đốc Sở Y tế;
5. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Các nội dung chất vấn của đại biểu tập trung vào các vấn đề sau:

- Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường: việc chậm trễ trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khi giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về tỉnh quản lý; việc ô nhiễm nguồn nước trên sông Vàm Cỏ Đông và Hồ Dầu Tiếng; vấn đề chôn chất thải y tế bừa bãi của Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Lê Ngọc Tùng.

- Đối với ngành Xây dựng: những tồn tại của Dự án Phim trường và đường Vành đai Núi Bà xây ra đã lâu, nhưng cơ quan chức năng chậm xử lý.

- Ngành văn hóa: việc đầu tư nâng cấp di tích Lịch sử chiến thắng Tua Hai đã được thực hiện nhiều lần nhưng chưa xứng tầm với Di tích cấp Quốc gia, chưa có những giải pháp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lịch sử của Di tích

- Ngành y tế: vấn đề vệ sinh, mỹ quan của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; khả năng hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

- Ngành Lao động Thương binh và Xã hội: hiệu quả của việc đào tạo nghề ở nông thôn...

(Đại biểu có thể nêu bổ sung thêm nội dung trả lời chất vấn của sở, ngành đến cử tri).

III. Về các nội dung biểu quyết thông qua tại kỳ họp

Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, tại kỳ họp này, các đại biểu còn xem xét, cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình, đề án rất quan trọng do UBND tỉnh trình kỳ họp; một số báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Qua nghiên cứu, thảo luận, nhiều vị đại biểu đã đóng góp bổ sung những ý kiến phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Phần lớn những ý kiến góp ý của đại biểu cho các nội dung trình kỳ họp đã được tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết nghị.

Với sự nhất trí cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 (đã nêu ở phần trên).

2. Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Có 5 mức chi cụ thể như sau: vụ, việc hòa giải thành: 200.000 đồng/vụ, việc/ tổ hòa giải; vụ, việc hòa giải không thành: 150.000 đồng/vụ, việc/ tổ hòa giải; hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải: 100.000 đồng/ tổ hòa giải/ tháng; bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên: 70.000 đồng/ người/ buổi; tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên: 10.000 đồng/ người/ buổi và các mức chi khác được áp dụng theo Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT- BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp)

3. Nghị quyết về chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015: Thống nhất cho chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (đất trồng lúa: 59,3 ha với 19 dự án; đất rừng đặc dụng: 03 ha, 1 dự án)

(Nội dung các Nghị quyết trên đã được gửi tới đại biểu HĐND tỉnh¹, các sở, ngành có liên quan, được đăng tải trên Báo Tây Ninh theo quy định và trên Webservice của HĐND tỉnh).

Tất cả nội dung đều được các đại biểu thảo luận để đi đến thống nhất cao và biểu quyết theo đa số (100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đều thống nhất).

¹ Đại biểu có thể nghiên cứu thêm để báo cáo với cử tri.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực cố gắng để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, nhằm góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thuộc kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh, tôi đề nghị với trách nhiệm của mình, mỗi vị đại biểu cần tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát việc triển khai nghị quyết. Các cơ quan thông tin, báo chí cần phối hợp tuyên truyền sâu rộng kết quả của kỳ họp và các nghị quyết của HĐND tỉnh để nhân dân nắm được những nội dung cơ bản của kỳ họp và tích cực hưởng ứng, góp phần đưa nghị quyết của HĐND tỉnh phát huy hiệu quả, sớm trở thành hiện thực.

Trên đây là thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. / *Khu*

Nơi nhận:

- TT. TƯ;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- ĐB.HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- TT.HĐND 9 huyện, thị;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, VP. Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.

**TM.THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



*** Võ Hùng Việt**